

BỘ Y TẾ

Số **3988** /BYT-BM-TE
v/v báo cáo sự cố y khoa tại bệnh
viện đa khoa huyện Thạch Thành,
tỉnh Thanh Hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày **11** tháng 7 năm 2019

KHẨN

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/7/2019 Báo điện tử dantri.com.vn có đăng bài phản ánh trường hợp sản phụ Bùi Thị G, 31 tuổi, có thai lần 3, đến sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vào sáng ngày 04/7/2019 và đã tử vong cả sản phụ và thai nhi sau khi sinh (*Xin gửi kèm bài báo*). Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế:

1. Kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung Báo đăng và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành đối với sản phụ Bùi Thị G về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) theo địa chỉ ngocdth.bmte@moh.gov.vn **trước 16h00 ngày 15/7/2019** để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2. Yêu cầu Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ Bùi Thị G và thông báo kết luận tới gia đình và các cơ quan truyền thông;
3. Xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ và đạo đức nghề nghiệp;
4. Trong trường hợp gia đình vẫn không đồng ý với kết luận của Hội đồng bệnh viện thì Sở Y tế cần thành lập Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh xem xét và kết luận trả lời gia đình;
5. Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh; Hướng dẫn Quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; Nghiêm túc tuân thủ các quy trình, quy định đã được ban hành để đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTT. Nguyễn Việt Tiến (để b/c);
- Cục QLKCB (để ph/hợp);
- Vụ Truyền thông-TĐKT (để biết);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 08).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM



Nguyễn Đức Vinh

<https://dantri.com.vn/suc-khoe/quiet-giu-thai-di-dang-san-phu-cung-con-tu-vong-sau-sinh-20190710103042732.htm>

Sau khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), gia đình sản phụ nhận được thông báo thai nhi tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Người mẹ sau 2 ngày cũng tử vong.

Theo phản ánh của anh Hoàng Văn Hiếu (42 tuổi, trú tại thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), vào khoảng 8h sáng ngày 4.7, vợ anh là chị Bùi Thị G (31 tuổi) có biểu hiện chuyển dạ được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành sinh.

Sau khi thăm khám, chị G được chuyển đến phòng sinh. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, các bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong.

“Tôi đang đứng ngoài chờ thì bác sĩ mang ra một cái hộp và căn dặn đừng mở ra để mang về nhà. Về đến nhà, gọi chú bác, anh em đến mở ra thì thấy thi thể là một bé trai không còn nguyên vẹn” – bà Phạm Thị Thương (50 tuổi, dì ruột của chị G) nói.

Theo bà Thương, sau khi làm thủ tục chôn cất cháu xong, khoảng 14h cùng ngày, gia đình nhận được thông tin sức khỏe của chị G có chuyển biến xấu và phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu.

“17h cùng ngày vợ tôi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được đưa lên bàn mổ. Ca mổ kết thúc bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức.

Sau ca mổ lần đầu, đến khoảng 3h sáng ngày 5.7, bác sĩ tiếp tục thông báo, bệnh tình của vợ tôi có biểu hiện nguy cấp và phải tiến hành mổ lần 2” – anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cho biết thêm, sau khi mổ lần 2, đến khoảng 7h sáng ngày 6.7, bệnh viện thông báo, sức khỏe bệnh nhân có diễn biến xấu, khó qua khỏi và khuyên gia đình đưa về nhà. Gia đình đưa chị G về được nửa đường thì chị mất.

Theo người nhà nạn nhân, đây là lần thứ 3 chị G sinh nở. Trước đó, 2 lần sinh đều diễn ra bình thường.

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cho biết, trường hợp thai phụ Bùi Thị G là trường hợp bất khả kháng. Trước đó, khi thai phụ được 32 tuần tuổi, qua thăm khám, bệnh viện cũng đã xác định đây là trường hợp thai dị dạng và tư vấn gia đình nên bỏ, tuy nhiên, gia đình vẫn giữ lại.

“Chị G nhập viện vào khoảng 9h 30 phút ngày 4.7, khi thai nhi được khoảng 40 tuần tuổi, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân thiếu máu, có dấu hiệu nhiễm độc thai nghén, cổ tử cung thai phụ đã mở hết, tim thai âm tính (đã chết). Do không kịp chuyển tuyến cho bệnh nhân, bệnh viện buộc phải lấy thai nhi bằng mọi cách, để cứu sản phụ.

Cũng theo ông Hải, trong quá trình thực hiện lấy thai nhi, bệnh viện liên tục xin ý kiến hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giải thích cho gia đình bệnh nhân khi đủ điều kiện sẽ chuyển tuyến trên.

Sau 2 ngày được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu bệnh nhân đã tử vong. Theo nhận định của bệnh viện, thai phụ tử vong do rối loạn đông máu.

“Quá trình lấy thai nhi ra, do thai nhi dị dạng và đã tử vong nên để cứu mẹ, các bác sĩ sẽ làm mọi cách để đưa thai nhi ra ngoài. Do đó, khi lấy ra ngoài, thai nhi không nguyên vẹn” – ông Hải nói.